
สตง.ยนัทริปฮาวายเหมาะสม งบที่ใช้คอืกระเป๋าซ้ายไปขวา 
"ผู้ว่าฯสตง." การันตี "ทริปฮาวาย" ของ "บิ๊กป้อม" ดูวตัถุประสงค์แล้วเหมาะสม งบทีใ่ช้ไม่มีใครได้
ประโยชน์ เปรียบเหมือน "กระเป๋าซ้าย กระเป๋าขวา" ด้าน "โฆษกกห." ย า้ทริปนีส้ร้างสัมพนัธ์ทีด่ี ท าสหรัฐ
มีมุมมองทีเ่ปลี่ยนไปกบัไทย 
 

 
 

เม่ือวนัท่ี 5 ต.ค. นายพิศิษฐ ์ลีลาวชิโรภาส ผูว้า่การส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) ใหส้ัมภาษณ์
ถึงกรณีการเดินทางไปประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ท่ีมลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา เม่ือวนัท่ี 29 ก.ย.-1 
ต.ค.ของพล.อ.ประวติร  วงษสุ์วรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ซ่ึงมีการวพิากษว์จิารณ์ ถึง
งบประมาณท่ีใชก้บัการเดินทางคร้ังน้ีไปถึง 20.9 ลา้นบาทวา่ ตามหนงัสือเชิญชวนของฝ่ายความมัน่คงของ
สหรัฐฯ ท่ีใหไ้ทยไปประชุม 29 ก.ย.-1 ต.ค. ดงันั้นจึงมีการขออนุมติัเดินทางวนัท่ี 20 ก.ย.-2 ต.ค. เพราะไม่ได้
มีการเผือ่เวลาอะไรไวม้ากมาย ซ่ึงในการประชุมคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความร่วมมือระหวา่ง 
"ทางการกลาโหมสหรัฐ" และ "ประเทศอาเซียน" ดงันั้นดูจากวตัถุประสงคแ์ละจ านวนคนท่ีไป ก็มีความ
เหมาะสม เน่ืองจากเป็นบุคคลากรทางความมัน่คงของไทย อีกทั้งมีบุคคลากรทางฝ่ายความมัน่คงของสหรัฐ
ร่วมเดินทางไปดว้ย 1 คน ดงันั้นทั้งคณะจึงมีเจา้หนา้ท่ีทั้งหมด 38 คน  

ส่วนท่ีมีข่าววา่มีอดีตนายทหารชั้นผูใ้หญ่ ซ่ึงเป็นเตรียมทหารรุ่น 6 เดินทางไปดว้ย นายพิศิษฐ ์กล่าว
วา่ จากท่ีตนดูรายช่ือมีต าแหน่งกนัทั้งนั้น และใกลชิ้ดรองนายกฯ ส่วนท่ีมีการวจิารณ์วา่ การเดินทางคร้ังน้ี
ค่าใชจ่้ายแพงถึง 20.9 ลา้นบาทนั้น ตอนน้ีเราก าลงัขอหลกัฐานจากการบินไทยท่ีเรียกเก็บเงิน ซ่ึงเร่ืองน้ีไม่ใช่
เบิกเงิน 20.9 ลา้นบาทแลว้ก็ไป แต่การบินไทยตอ้งมาวางบิลเก็บเงิน ยงัไม่มีตวัเลขออกมา มีแต่ประมาณการ
เบ้ืองตน้ อยา่งไรก็ตามกรณีน้ีเปรียบเหมือน "กระเป๋าซา้ย กระเป๋าขวา" คงไม่มีใครไดป้ระโยชน์ 

ดา้นพล.ต.คงชีพ ตนัตระวาณิชย ์โฆษกกระทรวงกลาโหม ช้ีแจงถึงการท่ีทางโลกสังคมออนไลน์ได้
น ารายช่ือผูร่้วมคณะของพล.อ.ประวิตรมาเผยแพร่ โดยขาไปมี 40 คน ส่วนขากลบัเพิ่มเป็น 43 คน วา่ เรายงั
ยนืยนัวา่คณะท่ีไปทั้งหมด 38 คนและกลบัเพิ่มเป็น 41 คน ส่วนท่ีไม่ไดไ้ปก็มี 2 คน จาก 40 คน  
 



พล.ต.คงชีพ กล่าวอีกวา่ ส าหรับนกัข่าวช่อง 5 ท่ีเดินทางไปคือ นางเหมือนฝัน คงศรี บก.ข่าวสาย
ทหาร และนายจกัรพงษ ์แพงค าแสง ช่างภาพ ช่อง 5 และในเท่ียวบินล าดงักล่าว มีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายความมัน่คง
ของสหรัฐร่วมไปดว้ย 1คน  

ต่อขอ้ถามวา่ เคร่ืองบินเช่าเหมาล าขนคนได ้400 กวา่คน ไปแค่ 40 กวา่คน ท าไมตอ้งเช่าเหมาล า
ขนาดนั้น พล.ต.คงชีพ กล่าววา่ เร่ืองน้ีเราไม่ไดย้ืน่เง่ือนไขไป เราบอกแต่วา่ ถา้เราเดินทางไปแลว้มีบินตรง
ไดก้็ดี ส่วนการจดัเคร่ืองบินขนาดใหญ่ รายละเอียดตอ้งของการบินไทย  เราแค่แจง้ความประสงคว์า่จะมี
คณะเดินทางไปวนัน้ี-กลบัวนัน้ี และรองนายกฯท่านไม่เคยไปล่วงหนา้ 1-2 วนัอยูแ่ลว้ และจบงานวนัไหนก็
กลบัเลย เพราะท่านมีความรับผดิชอบมากอยูแ่ลว้ ยนืยนัวา่การไปคร้ังน้ีไดส้ร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัทาง
สหรัฐ และท าใหส้หรัฐมีมุมมองท่ีเปล่ียนไปกบัประเทศไทย 

"หลงัร่วมประชุม สหรัฐฯประเมินไดจ้ากภาพท่ีเห็น ท่ีท่านประวติรนัง่ร่วมโตะ๊กบับุคคลต่าง ๆ ท่ี
เป็นรมว.กลาโหมของต่างประเศต่าง ๆ มานัง่ร่วมกบัไทย เรามีบทบาทส าคญัทางอาเซียน ความรู้สึกของ
สหรัฐฯตอ้งเปล่ียนไปทางท่ีดี ผมไม่สามารถไปบงัคบัใหก้ารบินไทยมาตั้งโตะ๊แถลง อยากรู้อะไรตอ้งไปถาม
การบินไทย อยากรู้ในส่วนของผม ก็มาถาม ตวัเลขค่าใช่จ่ายจริงการบินไทยยงัไม่ส่งมา ตอ้งส่งไปส านกั
นายกฯ"พล.ต.คงชีพกล่าว 
 

 
 


